
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕  

เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
********************  

ผู้เข้าประชุม  ทั้งสิ้น  ๑๔ คน 
 

๑. นายจันทร์  มีศรี   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
๒. นายประพันธ์  กองทรัพย์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๓. นายบัวเรียน  ขันทะพล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๔. นางสาวน้ าฝน  ศิริวิชา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๕. นายไสว  สมบูรณ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๖. นางสมจิตร  แสนชัยยา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
๗. นายสมโภชน์  นาเหนือ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
๘. นายภาวัฒ  อายุนันท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๙. นางยุพาพร  สุดใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๐. นายสุรศักดิ์    อุทุมพิรัตน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๑. นายวันที  พฤคณา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๒. นายฉลอง  ประสาร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๓. นายสุพล  สุจริต   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๔. นายสมพงศ์  คงเลข   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 

 

ผู้ขาดประชุม (ไม่มี) 
ผู้ลาประชุม (ไม่มี)  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๑๐  คน 
๑. นายทศพล  มีศรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง    
๒. นายปุระชัย  พ านัก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง   
๓. นายฟื้น  มิตรภาพ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๔. นางสุกัญญา  พลฉลาด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๕. นายทนงศักดิ์  เทศศรีเมือง หัวหน้าส านักงานปลัด 
๖. นางวนิดาพร  แถวพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๗. สิบเอกพิธิต  ชาญฉลาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
๘. นายอ านาจต์  เตอุตรวง นิติกร ช านาญการ 
๙. นางสาวสมบูรณ์ วัดโสภา  ผู้แทนบริษัทร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด 
๑๐. จ่าเอกนเรศ  เพ่ิมทอง  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 

/เริ่มประชุม .....  



-๒- 
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 - นายสมพงศ์  คงเลข เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง กล่าวแจ้งที่ประชุมสภาฯ 
ตามที่ประธานสภาฯ ก าหนดนัดประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อเข้าร่วมประชุม จ านวน ๑๓ คน ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณสมาชิกสภาฯ ประจ าที่ที่จัดไว้
ให้ และเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง เปิดการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ 
ครั้งที ่๒ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระและเอกสารการประชุม 
 - นายจันทร์  มีศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ชี้แจงที่ประชุม เมื่อครบ        
องค์ประชุม ขอเปิดการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และขอด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ๑.๑ ประธานสภาฯแจ้งที่ประชุม ทราบ (ไม่มี) 
 

 ที่ประชุม ทราบ 
 

 ๑.๒ เรื่อง กฎหมาย ระเบียบค าสั่ง หนังสือสั่งการ ตามท่ีฝ่ายเลขานุการสภาฯแจ้งที่ประชุม 
 - เลขานุการสภาฯ แจ้งด้วยฝ่ายเลขานุการได้จัดท าคู่มือการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
จ านวน ๑๔ เล่ม เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ใช้ประกอบการประชุมและจัดท าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จ านวน ๑๓๒ ข้อ และแบบแนบท้าย
ระเบียบ เช่น แบบขอเสนอญัตติ, แบบเสนอร่างข้อบัญญัติ, แบบร่างข้อบัญญัติ, แบบข้อบัญญัติ, แบบเสนอขอแปรญัตติ, 
แบบเสนอกระทู้ถาม, แบบส่งกระทู้ถาม เพ่ือไว้ให้สมาชิกได้ใช้ประกอบการประชุม ซึ่งได้จัดสรรให้สมาชิกสภาฯ   
ทุกท่านแล้ว 
 

 ที่ประชุม ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ ญัตติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  

 ๒.๑ บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  ๑ ครั้ งที่  ๑/๒๕๖๕                 
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
 - ประธานสภาฯ กล่าวบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ตรวจสอบ          
มีประเด็นใดแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้เสนอขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงต่อที่ประชุม 
 - นายสมโภชน์  นาเหนือ ส.อบต.หมู่ ๖ ในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
ขอเสนอที่ประชุม แก้ไขข้อความ ดังนี้ 
 

/๑. ประธานสภาฯ…. 



-๓- 
 

 ๑. ประธานสภาฯ แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการแจง “แก้ไข แจง เป็น แจ้ง”(หน้าที่ ๒) 
 ๒. ประเด็นการรับโดนกิจการประปา “แก้ไข โดน เป็น โอน” (หน้า ๗) 
 ๓. ท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือครบ “เพ่ิม ถือครบเป็น ถือว่าครบ”(หน้า ๙) ส่วนประเด็นอ่ืนๆ 
ให้ที่ประชุมตรวจสอบ 
 - ประธานสภาฯ กล่าว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ประเด็นใดอีกหรือไม่ หาก
ไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรอง 
 

 มติที่ประชุม รับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
    สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕  
    มติเป็นเอกฉันท์ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๓ ประทู้ถาม (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติรายงานที่คณะกรรมการสภาแต่งตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

  ๔.๑ รายงานผลการตรวจสอบการประกอบการดูดทรายในเขตต าบลกุดบง รายบริษัท   
ร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด ของคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบการประกอบการดูดทรายในเขตต าบลกุดบง 
 

 - ประธานสภาฯ ให้คณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบการประกอบการดูดทรายในเขตต าบลกุดบง 
รายงานตามที่สภาฯ ได้มีหนังสือให้คณะกรรมการฯ เข้าท าการตรวจสอบการประกอบการดูดทรายราย บริษัท     
ร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด ที่ขออนุญาตต่อใบอนุญาต ตามหนังสือที่ท าการสภาฯ ที่ นค ๗๑๐๐๑/๐๐๒ ลงวันที่        
๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ขอเชิญประธานฯ 
 - นายปุระชัย  พ านัก รองนายก อบต.กุดบง ในฐานะประธานกรรมการวิสามัญตรวจสอบ        
ขอรายงานผลการตรวจสอบการประกอบการดูดทราย ราย บริษัท ร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด ตามที่ส านักงานที่ดิน
จังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสัย แจ้งเรื่องรายการขอต่อใบอนุญาตดูดทรายตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ในแม่น้ าโขง บริเวณหมู่ท่ี ๕ ต าบลกุดบง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ก่อนที่สภาฯจะพิจารณา
เห็นชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๑๘(๒) ก าหนดว่าใน    
ด้านการปกครอง เช่น ความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจ หรือทรัพยากรธรรมชาติ ตามเอกสาร
บันทึกรายงาน ดังนี้ 
 ๑. พ้ืนที่ดูดทรายตามค าขอ จ านวน ๒ ไร่ พบมีเรือดูดทราย ๑ ล า แต่บริษัทขอใช้เรือดูดทราย ๒ ล า 
ตามค าขอในเขตท่ีอนุญาต มีทุน่สีแดง จ านวน ๔ ทุ่น เป็นจุดที่สังเกตบริเวณท่ีดูดทราย 
 ๒. จากการสอบถามตัวแทนท่าทรายว่ามีราษฎรได้รับความเดือดร้อนหรือร้องเรียนจากการดูดทราย
ได้รับค าตอบว่าการดูดทรายบริเวณท่ีขออนุญาตชาวบ้านหรือชาวประมงไม่ได้รับความเดือดร้อน 
 ๓. บริเวณที่ประกอบการดูดทราย ห่างจากเขื่อนป้องกันตลิ่งรัศมี ๑,๐๐๐ เมตร ไม่มีสถานที่
ราชการ โรงเรียน สถานพยาบาล อยู่ในรัศมีเกิน ๕๐๐ เมตร 

/๔. เส้นทาง… 



-๔- 
 

 ๔. เส้นทางการขนส่งทรายจากบริเวณดูดทรายถึงถนนหลวง ตรวจสอบแล้วได้รับการเกรดและ   
รดน้ าตลอดสาย ราษฎรบริเวณสายทางไม่ได้ความเดือดร้อน 
 ๕. จากการสอบถามตัวแทนท่าทรายบริษัท ร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด ได้ผ่านการประชาคมหมู่บ้าน 
บ้านกุดบง และบ้านกุดบงใหม่ หมู่ ๕,๑๓ เห็นควรให้ต่อใบอนุญาตแล้ว เมื่อวันที่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 
 จึงขอรายงานผลการตรวจสอบตามเอกสารให้ที่ประชุมทราบเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 
 

 ที่ประชุม ทราบ รายงานคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบประกอบการดูดทรายราย  
   บริษัท ร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อใบอนุญาตดูดทรายตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวล 
  กฎหมายที่ดินรายบริษัท ร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัดผู้ขออนุญาต นางสาวสมบูรณ์  วัดโสภา(แทน) 
 

 - ประธานสภาฯ ชี้แจงที่ประชุม ตามส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสัย ได้รับ
เรื่องราวการขออนุญาตดูดทรายตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ราย บริษัท ร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด 
ได้ยื่นเรื่องราวขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในแม่น้ าโขง บริเวณ หมู่ที่ ๕ ต าบลกุดบง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
พ้ืนที่จ านวน ๒ ไร่ และแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง พิจาณาให้การเห็นชอบ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๑๘(๒) ก าหนดว่า ในด้านการปกครอง เช่น 
ความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจ หรือทรัพยากรธรรมชาติ และกระทรวงมหาดไทยมีนโยบาย
ให้มีการประชาคมหมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่
และการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๑ รายละเอียดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติของสภาฯ ขอให้       
ฝ่ายเลขานุการชี้แจง 
 - เลขานุการสภาฯ กล่าวชี้แจง หลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณาอนุญาตการดูดทรายในพ้ืนที่  
ต าบลกุดบง การขอต่อใบอนุญาต การขออนุญาตใหม่ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. ผู้ประกอบการดูดทรายในเขตต าบลต้องให้หมู่บ้านจัดท าประชาคม มีการประชุมราษฎร     
เพ่ือพิจารณาการขอต่อใบอนุญาต หรือการขออนุญาต ราย บริษัท ร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด ได้รับความเห็นชอบจาก
ประชาคมหมู่บ้านแล้ว ตามบันทึกการประชุมหมู่ที่ ๕ และ ๑๓ 
 ๒. ผ่านการชันสูตร และยื่นเรื่องราวขอต่อใบอนุญาตต่อส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสัย 
ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นสุด ๙๐ วัน บริษัท ร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด ได้ยื่นเรื่องราวขอต่อใบอนุญาต เมื่อวันที่          
๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เลขที่ ๐๒๗/๒๕๖๔ 
 ๓. ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเข้าท าการตรวจสอบและรายงานที่ประชุม
ตามระเบียบกฎหมาย 
 ๔. น าเรื่องที่ผ่านขั้นตอนหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติให้สภาพิจารณา ซึ่ง บริษัท ร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด 
ได้ปฏิบัติถูกต้องทุกขั้นตอน จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาต่อไป 
 

/ประธานสภาฯ…. 



-๕- 
 

 - ประธานสภาฯ กล่าว การพิจารณาต่อใบอนุญาตราย บริษัท ร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด มีผู้แทน   
เข้าร่วมประชุมด้วย จึงเสนอให้ที่ประชุมอภิปรายตั้งข้อสังเกต 
 - นางสมจิตร   แสนชัยยา  ส .อบต .หมู่  ๕  ในฐานะกรรมการ  อภิปรายตั้ งข้ อสั ง เกต                  
เพ่ือผู้ประกอบการน าไปปรับปรุง ตามหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ บริษัท ร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด ท าถูกต้องทุกขั้นตอน 
จึงขอฝากเพ่ิมเติม การดูแล เรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งท าการเกษตรอยู่บริเวณใกล้เคียง เรื่องฝุ่นละออง 
ขอให้มีน้อยที่สุด 
 - นายภาวัฒ  อายุนันท์ ส.อบต.หมู่ ๗ อภิปรายตั้งข้อสังเกต รถบรรทุกทราย ขอให้บริษัท         
ร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด ก าชับทุกคันต้องคลุมผ้าใบก่อนเคลื่อนย้ายรถบรรทุก 
 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม มีท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ข้อมูลที่คณะกรรมการ
วิสามัญรายงาน การประชาคมหมู่บ้านและข้อปฏิบัติอ่ืน ผู้แทนท่าทรายทราบ ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ      
ว่าควรเห็นชอบให้บริษัท ร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด ต่อใบอนุญาตดูดทราย หรือไม่ 
 

 มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบให้ บริษัท ร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด ต่อใบอนุญาตตามความใน 
    มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มติเป็นเอกฉันท์  
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ ญัตติพิจารณาคัดเลือกผู้แทนสภาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
 ๖.๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง จ านวน ๓ คน 
 ๖.๒ คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การริหารส่วนต าบลกุดบง จ านวน ๓ คน 
 

 - ประธานสภาฯ กล่าว รายละเอียดข้อบังคับ ขอให้ฝ่ายเลขานุการชี้แจงตามญัตติที่ผู้บริหารเสนอ 
ขอให้สภาฯ คัดเลือกผู้แทนสภาเป็นกรรมการ 
 - เลขานุการสภาฯ ชี้แจง ตามญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอให้สภาคัดเลือกผู้แทนสภาร่วมเป็น
กรรมการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘     
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๓ คน ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
   (ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบ
ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
   (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
   (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการใน
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  
 

/(ง) กรอบ… 



-๖- 
 

   (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
   (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
   (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
 ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึง          
สถานะทางการคลังท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย  
  (๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าปัญหา
ความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนที่เกินศักยภาพฯ 
  (๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และร่างแผนด าเนินงาน 
  (๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙(๒) 
  (๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (๖) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพื่อช่วยงานตามที่เห็นสมควร 
  (๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล      
มีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและ
จัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
 ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ให้น าข้อ ๘ ข้อ ๑๒ มาด าเนินการคัดเลือก         
โดยอนุโลม การเสนอชื่อไม่จ ากัดจ านวนให้มีผู้รับรองอย่างน้อยสองคน 
 - ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมคัดเลือกผู้แทนสภาฯ ฯ  
 

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง จ านวน ๓ คน 
 

 - นางยุพาพร  สุดใจ ส.อบต.หมู่ ๙ ขอเสนอ นายสุรุศักดิ์  อุทุมพิรัตน์ เป็นคณะกรรมการพัฒนา 
อบต.กุดบง ขอผู้รับรอง 
  ๑.นายสมโภชน์  นาเหนือ ส.อบต.หมู่ ๖ รับรอง 
  ๒.นายฉลอง  ประสาร ส.อบต.หมู่ ๑๒ รับรอง 
 - ประธานสภาฯ กล่าวผู้รับรองถูกต้อง ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนออีก 
 - นายสุพล  สุจริต ส.อบต.หมู่ ๑๔ ขอเสนอ นายไสว  สมบูรณ์ เป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต.กุดบง 
ขอผู้รับรอง 
  ๑.นายสุรศักดิ์  อุทุมพิรัตน์ ส.อบต.หมู่ ๑๐ รับรอง 
  ๒.นางยุพาพร  สุดใจ ส.อบต.หมู่ ๙ รับรอง 
 - ประธานสภาฯ กล่าวผู้รับรองถูกต้อง ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนา 
อบต.กุดบง อีก 
 - นายฉลอง  ประสาร ส.อบต.หมู่ ๑๒ ขอเสนอ นายวันที  พฤคณา เป็นคณะกรรมการพัฒนา 
อบต.กุดบง ขอผู้รับรอง 

/๑.นางสมจิตร.... 



-๗- 
 

  ๑.นางสมจิตร  แสนชัยยา ส.อบต.หมู่ ๕ รับรอง 
  ๒.นายบัวเรียน  ขันทะพล ส.อบต.หมู่ ๑ รับรอง 
 - ประธานสภาฯ กล่าวผู้รับรองถูกต้อง ขอให้ที่ประชุมสภาฯ เสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการฯ 
หากไม่มีถือว่าการเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการณ ครบ จ านวน ๓ คน ถือว่าได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนสภาฯ 
ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต.กุดบง  
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบคัดเลือก(๑) นายสุรศักดิ์  อุทุมพิรัตน์ (๒) นายไสว  สมบูรณ์  
    (๓)นายวันที พฤคณา ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดบง 
 

 คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การริหารส่วนต าบลกุดบง จ านวน ๓ คน 
 

 - ประธานสภาฯ ให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจง ระเบียบ กฎหมาย 
 - เลขานุการสภาฯ กล่าวชี้แจง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมปัจจุบัน ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน สามคน ข้อ ๒๙ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) ด าเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล 
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือน ธันวาคม ทุกปี 
  (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 วิธีการคัดเลือก ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นให้ ใช้ ข้อ ๘ และข้อ ๑๒ มาบังคับ  
ใช้โดยอนุโลม 
 - ประธานสภาฯ กล่าวให้ที่ประชุมสภาฯ เสนอชื่อผู้สมควรร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนฯ 
 - นายสุรศักดิ์  อุทุมพิรัตน์ ส.อบต.หมู่ ๑๐ ขอเสนอ นางสมจิตร  แสนชัยยา เป็นคณะกรรมการ
ติดตามแลประเมินผลฯ ขอผู้รับรอง 
  ๑.นายภาวัฒ  อายุนันท์ ส.อบต.หมู่ ๗ รับรอง 
  ๒.นายวันที  พฤคณา ส.อบต.หมู่ ๑๑ รับรอง 
 

/ประธานสภาฯ.... 



-๘- 
 

 - ประธานสภาฯ กล่าว ผู้รับรองถูกต้อง ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ ผู้สมควรเป็นคณะกรรมการฯ อีก 
 - นายสมโภชน์  นาเหนือ ส.อบต.หมู่ ๖ ขอเสนอ นายสุพล  สุจริต เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ ขอผู้รับรอง 
  ๑.นางยุพาพร  สุดใจ ส.อบต.หมู่ ๙ รับรอง 
  ๒.นางสาวน้ าฝน  ศิริวิชา ส.อบต.หมู่ ๓ รับรอง 
 - ประธานสภาฯ กล่าว ผู้รับรองถูกต้อง ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ ผู้สมควรเป็นคณะกรรมการฯ อีก 
 - นายบัวเรียน  ขันทะพล ส.อบต.หมู่ ๑ ขอเสนอ นายฉลอง  ประสาร เป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ ขอผู้รับรอง 
  ๑.นายสุพล  สุจริต ส.อบต.หมู่ ๑๔ รับรอง 
  ๒.นายสุรศักดิ์  อุทุมพิรัตน์ ส.อบต.หมู่ ๑๐ รับรอง 
 - ประธานสภาฯ กล่าวผู้รับรองถูกต้อง ให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อเป็นกรรมการฯ มีหรือไม่ หากไม่มี
ถือว่ามีการเสนอชื่อครบตามจ านวน และให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อได้รับคัดเลือก 
 

 มติที่ประชุม เห็นคัดเลือก(๑)นางสมจิตร  แสนชัยยา (๒)นายสุพล  สุจริต  
    (๓)นายฉลอง  ประสาร ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมิน 
    ผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๗ ญัตติพิจารณาคัดเลือกผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบงร่วมเป็นคณะกรรมการ 
  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง จ านวน ๒ คน 
 

 - ประธานสภาฯ กล่าวตามญัตติผู้บริหารฯเสนอให้คัดเลือกผู้แทนร่วมเป็นกรรมการกองทุนฯ 
จ านวน ๒ คน ขอฝ่ายเลขานุการชี้แจงระเบียบ 
 - เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ      
เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย         
(๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จ านวน ๒ คน ข้อ ๑๖ 
คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
  (๒) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ ๑๐ 
  (๓) ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี ้
  (๔) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หน่วย
บริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

/(๕) ให้ค าแนะน า… 



-๙- 
 

  (๕) ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข
ของกลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและ
เงินคงเหลือ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 วิธีการมอบหมาย คัดเลือกผู้แทนสภาฯ เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๘ ข้อ ๑๒ 
โดยอนุโลม ให้ที่ประชุมเสนอชื่อไม่จ ากัดจ านวน มีผู้รับรองอย่างน้อยสองคน ผู้รับรองได้ครั้งเดียว 
 - ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมสภาฯ เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
 - นายฉลอง  ประสาร ส.อบต.หมู่ ๑๒ ขอเสนอ นายภาวัฒ  อายุนันท์ เป็นคณะกรรมการกองทุนฯ 
ขอผู้รับรอง 
  ๑.นายสุพล  สุจริต ส.อบต.หมู่ ๑๔ รับรอง 
  ๒.นางยุพาพร  สุดใจ ส.อบต.หมู่ ๙ รับรอง 
 - ประธานสภาฯ กล่าว ผู้รับรองถูกต้อง ให้ที่ประชุมเสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ  
 - นายสุรศักดิ์  อุทุมพิรัตน์ ส.อบต.หมู่ ๑๐ ขอเสนอ นางยุพาพร  สุดใจ เป็นคณะกรรมการกองทุนฯ 
ขอผู้รับรอง 
  ๑.นายภาวัฒ  อายุนันท์ ส.อบต.หมู่ ๗ รับรอง 
  ๒.นายไสว  สมบูรณ์ ส.อบต.หมู่ ๔ รับรอง 
 - ประธานสภาฯ กล่าว มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอชื่อผู้สมควรร่วมเป็นกรรมการ
กองทุนอีกหรือไม่ หากไม่มี ถือว่าที่ประชุมเสนอครบตามจ านวน ผู้ถูกเสนอถือว่าได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบคัดเลือก(๑)นายภาวัฒ  อายุนันท์ (๒)นางยุพาพร  สุดใจ  
    ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กุดบง 
ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่องอ่ืนๆ ในกิจการสภาฯ 
 

 - ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมเสนอเรื่องในกิจการสภาฯ 
 - นายสุรศักดิ์  อุทุมพิรัตน์ ส.อบต.หมู่ ๑๐ ขอหารือที่ประชุมเรื่องไม้ยางพาราในที่แปลงขยะ     
จะด าเนินการอย่างไรและขณะนี้ต้นยางพาราเสื่อมสภาพและไม่มีผู้กรีด 
 ที่ประชุม ทราบจะหารือให้ฝ่ายบริหารทราบด าเนินการ 
 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม การด าเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระ ขอขอบคุณ สมาชิก
สภาทุกท่าน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที ่ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 
  ปิดประชุม  เวลา ๑๕.๐๐ น. 
        ผู้จดบันทึกการประชุม           ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 
 

       ( นายสมพงศ์  คงเลข )   ( นายจันทร์  มีศรี )  
               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 


